



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร  
เรื่อง สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มีความประสงค์จะ  
สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน ๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๘,๖๖๕.๒๑ บาท (เก้าแสน  
เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ไม่ถือว่าราคากลางที่คำนวณไว้ในประกาศต้องมีผล  
ผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามนั้น

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง  
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ  
ทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานรับจ้างงานตามประกาศสอบราคา ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท  
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา  
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชื่อถือ
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น  
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์  
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

/การดูสถานที่...

การดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเอกสารสอบราคา ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยจะถือว่า ผู้รับเอกสารสอบราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และจะยกเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังไม่ได้

กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๒๓-๑๐๖๙ ต่อ ๑๑๓ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.bpc.ac.th>

กำหนดการเปิดซองใบสอบราคาใน วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นางยุพิน พิมพ์คร)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉลิมลออ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสารพัดช่างพระนคร